



ประกาศกรมพัฒนาที่ดิน

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการกลั่นกรองตำแหน่งประเภทอำนวยการระดับสูง  
กลุ่มตำแหน่งอำนวยการทั่วไป และกลุ่มตำแหน่งอำนวยการเฉพาะทาง (กลุ่มที่ ๒)  
และกำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการนำเสนอวิสัยทัศน์และสัมภาษณ์

ตามประกาศคณะกรรมการกลั่นกรองเพื่อพิจารณาผู้ที่เหมาะสมขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการ  
กลั่นกรองตำแหน่งประเภทอำนวยการ ของกรมพัฒนาที่ดิน ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๖ เรื่อง หลักเกณฑ์และ  
วิธีการพิจารณาการกลั่นกรองข้าราชการเพื่อขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการกลั่นกรองเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง  
ประเภทอำนวยการ ของกรมพัฒนาที่ดิน และลงวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๖ เรื่อง แก้ไขหลักเกณฑ์และ  
วิธีการพิจารณาการกลั่นกรองข้าราชการเพื่อขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการกลั่นกรองเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง  
ประเภทอำนวยการ ของกรมพัฒนาที่ดิน ประกอบกับประกาศกรมพัฒนาที่ดิน ลงวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๖  
เรื่อง รับสมัครข้าราชการเพื่อขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการกลั่นกรองเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภท  
อำนวยการ ของกรมพัฒนาที่ดิน โดยกำหนดรับสมัครตั้งแต่วันที่ ๖ - ๑๔ กันยายน ๒๕๖๖ นั้น

บัดนี้ การรับสมัครได้เสร็จสิ้นแล้ว และได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครเข้ารับการ  
กลั่นกรองเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการกลั่นกรองตำแหน่งประเภทอำนวยการระดับสูง  
กลุ่มตำแหน่งอำนวยการทั่วไป และกลุ่มตำแหน่งอำนวยการเฉพาะทาง (กลุ่มที่ ๒) และกำหนดวัน เวลา สถานที่  
ในการนำเสนอวิสัยทัศน์และสัมภาษณ์ รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

อนึ่ง หากผู้มีรายชื่อตามประกาศข้างต้นไม่เข้านำเสนอวิสัยทัศน์และสัมภาษณ์ตามวัน  
และเวลาที่กำหนด จะถือว่าไม่มีสิทธิได้รับการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการกลั่นกรองเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง  
ประเภทอำนวยการ ของกรมพัฒนาที่ดิน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายปราโมทย์ ยาใจ)  
อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน

**รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการกลั่นกรองตำแหน่งประเภทอำนวยการระดับสูง  
กลุ่มตำแหน่งอำนวยการทั่วไป**

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง/สังกัด
๑	นางสาวกมลพร บุญศิริ	นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม กองการเจ้าหน้าที่
๒	นางกริยาภรณ์ เทพหัสติน ณ อยุธยา	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ กลุ่มแผนงานความร่วมมือกับต่างประเทศ กองแผนงาน
๓	นางกิตติยา มงคลเกตุ	นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ กลุ่มทะเบียนประวัติและบำเหน็จความชอบ กองการเจ้าหน้าที่
๔	นางสาวเกษร จำปา	นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๒
๕	นางสาวชนิดา พลายจัน	นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ กลุ่มพัฒนาบุคคล กองการเจ้าหน้าที่
๖	นายชัยวัฒน์ จะวิเสน	วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ กลุ่มพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่ ๑ สำนักวิศวกรรมเพื่อการพัฒนาที่ดิน
๗	นายชาคริต อินนะระ	ผู้อำนวยการสถานี (นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ) สถานีพัฒนาที่ดินประจวบคีรีขันธ์ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๑๐
๘	นางดวงดอม กำเนิดทรัพย์	ผู้เชี่ยวชาญด้านสารสนเทศ (นักวิเคราะห์นโยบายและแผนเชี่ยวชาญ) ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
๙	นายทศน์ศวี รัตนแก้ว	นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ กองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน
๑๐	นายธนัท จีวิเศษ	นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ กลุ่มสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง กองการเจ้าหน้าที่
๑๑	นายนนทพล หนองหารพิทักษ์	ผู้เชี่ยวชาญด้านวางแผนการใช้ที่ดิน (นักวิเคราะห์นโยบายและแผนเชี่ยวชาญ) กองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน
๑๒	นายนิพนธ์ พัฒนวงศ์สุนทร	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ กลุ่มวางแผนการใช้ที่ดิน สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๒

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง/สังกัด
๑๓	นางปิ่นเพชร ดีล้อม	ผู้อำนวยการสถานี (นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ) สถานีพัฒนาที่ดินสุรินทร์ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๓
๑๔	นางสาวพัตติกา พลสระคู	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ กลุ่มงานอนุสัญญาว่าด้วยการต่อต้านการแปรสภาพเป็นทะเลทราย กองแผนงาน
๑๕	นายภูวนัย กิตติสุวรรณกุล	วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ กลุ่มมาตรฐานการสำรวจออกแบบการพัฒนาที่ดิน ด้านวิศวกรรม สำนักวิศวกรรมเพื่อการพัฒนาที่ดิน
๑๖	นายไฉนนต์ ตั้งภูมิ	ผู้อำนวยการสถานี (นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ) สถานีพัฒนาที่ดินชัยภูมิ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๓
๑๗	นายวรัญญู บัวขาว	วิศวกรการเกษตรชำนาญการพิเศษ กลุ่มวิศวกรรมและเทคโนโลยี สำนักวิศวกรรมเพื่อการพัฒนาที่ดิน
๑๘	นายสินธิพงษ์ เพียรรุ่งเหลื่อม	นายช่างสำรวจอาวุโส กลุ่มสำรวจเพื่อทำแผนที่ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๔
๑๙	นางสุธารา ยินศิริส	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ กลุ่มนโยบายและวางแผนการใช้ที่ดิน กองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน
๒๐	นายอรรถพันธ์ ศรีสุขโอฬาร	ผู้อำนวยการสถานี (นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ) สถานีพัฒนาที่ดินนครนายก สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๑
๒๑	ว่าที่ร้อยตรีอัครศิทธิ์ นโรปกรณ์	นักวิชาการแผนที่ภาพถ่ายชำนาญการพิเศษ กลุ่มสำรวจและผลิตแผนที่และภาพถ่ายที่ ๓ สำนักเทคโนโลยีการสำรวจและทำแผนที่

**รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการกลั่นกรองตำแหน่งประเภทอำนวยการระดับสูง**  
**กลุ่มตำแหน่งอำนวยการเฉพาะทาง (กลุ่มที่ ๒)**

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง/สังกัด
๑	นางสาวกรรณิการ์ หอมยามเย็น	นักสำรวจดินชำนาญการพิเศษ กลุ่มวินิจฉัยคุณภาพและกำลังผลิตของดิน กองสำรวจดินและวิจัยทรัพยากรดิน
๒	นายกิตติ ไชยนิมิตร	ผู้อำนวยการสถานี (นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ) สถานีพัฒนาที่ดินอุดรธานี สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๕
๓	นางสาวเกษร จำปา	นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ ศูนย์ศึกษการพัฒนาเขาหินซ้อน สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๒
๔	นายจำนงค์ พร้อมมูล	ผู้อำนวยการสถานี (นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ) สถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๑
๕	นายจำเริญ นาคคง	ผู้อำนวยการสถานี (นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ) สถานีพัฒนาที่ดินสุราษฎร์ธานี สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๑๑
๖	นายจิราวุฒิ เวียงวงษ์งาม	นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ กลุ่มมาตรฐานและพัฒนาระบบการวิเคราะห์ดิน สำนักวิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาที่ดิน
๗	นางจุฬาลักษณ์ แก้วอ่อน	ผู้อำนวยการสถานี (นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ) สถานีพัฒนาที่ดินชลบุรี สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๒
๘	นายเจษฎา สาระ	ผู้อำนวยการสถานี (นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ) สถานีพัฒนาที่ดินกำแพงเพชร สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๙
๙	นางสาวชนิษฐา พันธุ์เมือง	ผู้เชี่ยวชาญด้านวางระบบการพัฒนาที่ดิน (นักวิชาการเกษตรเชี่ยวชาญ) สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๖
๑๐	นายชัยชนะ บัวชุม	ผู้อำนวยการสถานี (นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ) สถานีพัฒนาที่ดินชุมพร สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๑๑
๑๑	นายชาคริต อินนะระ	ผู้อำนวยการสถานี (นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ) สถานีพัฒนาที่ดินประจวบคีรีขันธ์ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๑๐

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง/สังกัด
๑๒	นายตระกูล นามโกลมา	ผู้อำนวยการสถานี (นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ) สถานีพัฒนาที่ดินนครสวรรค์ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๙
๑๓	นายทศน์ศรี รัตนแก้ว	นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ กองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน
๑๔	นายนรา สุขไชย	ผู้อำนวยการสถานี (นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ) สถานีพัฒนาที่ดินนราธิวาส สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๑๒
๑๕	นายันทพล หนองหารพิทักษ์	ผู้เชี่ยวชาญด้านวางแผนการใช้ที่ดิน (นักวิเคราะห์นโยบายและแผนเชี่ยวชาญ) กองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน
๑๖	นายนิพนธ์ พัฒนวงศ์สุนทร	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ กลุ่มวางแผนการใช้ที่ดิน สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๒
๑๗	นายบุญส่ง ชื่นตา	ผู้อำนวยการสถานี (นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ) สถานีพัฒนาที่ดินนครพนม สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๔
๑๘	นายบุญสม พรหมสุวรรณ	ผู้อำนวยการสถานี (นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ) สถานีพัฒนาที่ดินปราจีนบุรี สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๒
๑๙	นายประสิทธิ์ แสงภักดี	ผู้อำนวยการสถานี (นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ) สถานีพัฒนาที่ดินกระบี่ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๑๑
๒๐	นายปรีชา เจ้ยทองศรี	ผู้อำนวยการสถานี (นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ) สถานีพัฒนาที่ดินปัตตานี สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๑๒
๒๑	นางปิ่นเพชร ดีล้อม	ผู้อำนวยการสถานี (นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ) สถานีพัฒนาที่ดินสุรินทร์ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๓
๒๒	นายเพชร อริยะสกุล	นักสำรวจดินชำนาญการพิเศษ กลุ่มศึกษาและวิเคราะห์สถานการณ์ทรัพยากรดิน กองสำรวจดินและวิจัยทรัพยากรดิน
๒๓	นายพบชาย สวัสดิ์	ผู้เชี่ยวชาญด้านวางระบบการพัฒนาที่ดิน (นักวิชาการเกษตรเชี่ยวชาญ) สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๑๑
๒๔	นางสาวพยัตติกา พลสระคู	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ กลุ่มงานอนุสัญญาว่าด้วยการต่อต้านการแปรสภาพเป็นทะเลทราย กองแผนงาน

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง/สังกัด
๒๕	นายไพรัช พงษ์วิเชียร	ผู้เชี่ยวชาญด้านปรับปรุงดินเค็ม (นักวิชาการเกษตรเชี่ยวชาญ) กองวิจัยและพัฒนาการจัดการที่ดิน
๒๖	นางสาวรวมพร มูลจันทร์	นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ ฝ่ายวิชาการเพื่อการพัฒนาที่ดิน สถานีพัฒนาที่ดินสระบุรี สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๑
๒๗	นางสาวรัตติยา โตจีน	ผู้อำนวยการสถานี (นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ) สถานีพัฒนาที่ดินชัยนาท สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๑
๒๘	นายไฉนนต์ ตั้งภูมิ	ผู้อำนวยการสถานี (นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ) สถานีพัฒนาที่ดินชัยภูมิ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๓
๒๙	นายวัลลพ พงษ์ราศรี	ผู้อำนวยการสถานี (นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ) สถานีพัฒนาที่ดินพิจิตร สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๘
๓๐	นายวิเชียร พรหมทอง	ผู้อำนวยการสถานี (นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ) สถานีพัฒนาที่ดินนครศรีธรรมราช สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๑๑
๓๑	นายวิญญู เสมียนรัมย์	ผู้อำนวยการสถานี (นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ) สถานีพัฒนาที่ดินสระบุรี สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๑
๓๒	นายวิรุฑ คงเมือง	ผู้อำนวยการสถานี (นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ) สถานีพัฒนาที่ดินนครราชสีมา สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๓
๓๓	นายวิโรจน์ ชูช่วย	ผู้อำนวยการสถานี (เจ้าพนักงานการเกษตรอาวุโส) สถานีพัฒนาที่ดินพัทลุง สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๑๒
๓๔	นายวุฒิชัย จันทรมบัติ	นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ กลุ่มวิเคราะห์ดิน สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๑
๓๕	นางสาวคันสนีย์ อรัญวาสี	นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ กลุ่มวิจัยและพัฒนาการอนุรักษ์ดินและน้ำเพื่อการเกษตร กองวิจัยและพัฒนาการจัดการที่ดิน
๓๖	นายสาคร เหมือนตา	ผู้อำนวยการสถานี (นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ) สถานีพัฒนาที่ดินฉะเชิงเทรา สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๒

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง/สังกัด
๓๗	นางสายหยุด เพ็ชรสุข	นักวิชาการเกษตรเชี่ยวชาญ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๑๒
๓๘	นายสินธิพงษ์ เพ็ชรภูเหล็ก	นายช่างสำรวจอาวุโส กลุ่มสำรวจเพื่อทำแผนที่ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๔
๓๙	นายสุชาติ เจริญทอง	ผู้อำนวยการสถานี (นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ) สถานีพัฒนาที่ดินลำปาง สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๖
๔๐	นางสุธารา ยินดีรส	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ กลุ่มนโยบายและวางแผนการใช้ที่ดิน กองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน
๔๑	นางสุพัตรา บุรีรัตน์	ผู้อำนวยการสถานี (นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ) สถานีพัฒนาที่ดินเชียงราย สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๗
๔๒	นางสาวสุมาลี กลางสุข	นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ กลุ่มวิจัยและพัฒนาการจัดการอินทรีย์วัตถุ กองเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน
๔๓	นายอริวัฒน์ สิทธิปัญญาวัฒน์	ผู้อำนวยการสถานี (นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ) สถานีพัฒนาที่ดินมุกดาหาร สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๔
๔๔	นายอรรถพันธ์ ศรีศุภโอฬาร	ผู้อำนวยการสถานี (นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ) สถานีพัฒนาที่ดินนครนายก สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๑
๔๕	นายอรรถวุฒิ กรุงแสนเมือง	ผู้อำนวยการสถานี (เจ้าพนักงานการเกษตรอาวุโส) สถานีพัฒนาที่ดินกาฬสินธุ์ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๕

กำหนดวัน เวลา และสถานที่ ในการนำเสนอวิสัยทัศน์และเข้ารับการสัมภาษณ์  
เพื่อพิจารณาผู้ที่เหมาะสมขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการกลั่นกรอง  
ตำแหน่งประเภทอำนวยการ ของกรมพัฒนาที่ดิน

วัน เวลา และสถานที่	จำนวน	วิธีปฏิบัติสำหรับ ผู้เข้ารับการกลั่นกรอง
วันพุธที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม ๑๒๑๔ อาคาร ๑ ชั้น ๒	๒๘ คน	นำเสนอวิสัยทัศน์และเข้ารับการ สัมภาษณ์ ณ ห้องประชุม ๑๒๑๔ โดยนำเสนอตามลำดับรายชื่อ โดยให้นำเสนอวิสัยทัศน์ <b>ไม่เกิน ๕ นาที</b> ร่วมกับการสัมภาษณ์ ของคณะกรรมการฯ รวมแล้ว ไม่เกินคนละ ๑๕ นาที (สามารถใช้ Power Point หรือ Presentation ประกอบการ นำเสนอวิสัยทัศน์) <b><u>ทั้งนี้ อนุญาตให้เฉพาะ เจ้าหน้าที่ ที่ช่วยทางด้าน เทคนิคการประชุมอยู่ด้วยได้</u></b>
วันพฤหัสบดีที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม ๑๒๑๔ อาคาร ๑ ชั้น ๒	๒๗ คน	



ให้ผู้เข้ารับการกลั่นกรองทุกท่าน เข้าไลน์กลุ่มตาม QR Code นี้  
เพื่อรับทราบลำดับการเข้านำเสนอวิสัยทัศน์ และสัมภาษณ์  
โดยเวลาที่กำหนดอาจมีการเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้จะแจ้งให้ทราบ  
ผ่านทางไลน์กลุ่ม